

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.หาดใหญ่

“แข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ SMEs รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 2”

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จับมือกับ ม.หาดใหญ่ ร่วมโครงการ “การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ” เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รศ.จินตนา บุญบงการ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยถึงโครงการในครั้งนี้ว่า เนื่องจากในโอกาสที่เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และภาคีวิชาพาณิชยศาสตร์



รศ.จินตนา บุญบงการ

และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการประกวดแผนผู้ประกอบการ SMEs รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สำคัญในเชิงธุรกิจ และประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลายให้โอกาสแสดงความสามารถและการคิดสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจอย่างมีระบบซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนในการเลือกดำเนินอาชีพต่อไป

รศ.จินตนา กล่าวว่า สาเหตุที่เลือก มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในการร่วมโครงการในครั้งนี้ เนื่องจากมีความมั่นใจ และไว้วางใจ เป็นการสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยทางภาคใต้มีโอกาสที่จะงานเป็นที่มาในการทำธุรกิจ ตามวัตถุประสงค์โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างแรงจูงใจหรือทางเลือกในการประกอบอาชีพให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สร้างองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ การบริหารจัดการ ด้านการตลาด การดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินด้านเทคนิค และการเขียนแผนธุรกิจ เสริมสร้างการเรียนรู้ การทำธุรกิจทั้งใน

ส่วนของวิชาการ และทางปฏิบัติ การทำธุรกิจจำลอง และเพื่อพัฒนาคุณภาพของอาจารย์รูปแบบ Training for trainers ให้มีองค์ความรู้ในการเป็นพี่เลี้ยงให้ด้านวิชาการแนะนำการเขียนแผนธุรกิจและประเมินแผนแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าแข่งขันทีมละ 5 คน โดยทุกคนมาจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน แต่ละสถานบันส่งได้ไม่เกิน 9 ทีม รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย เปิดรับสมัครวันที่ 10-30 กรกฎาคม 2550 สนใจติดต่อได้ที่ โทร.02-218-5858 www.comm.acc.chula.ac.th